

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ

การศึกษา ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรี ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษานำมาสรุป อภิปรายผล และกำหนด ข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรี ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชน ต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

สมมติฐานการวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก
2. ประชาชนจำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ คร่าวเรือนละ 1 คน จำนวน 1,887 คน จาก 1,887 ครัวเรือน (เทศบาลตำบลนาตาล. 2554 : 12)

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 319 คน จาก 319 ครัวเรือน คำนวณจากจำนวนประชากรโดยใช้ตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามปลายปิดเกี่ยวกับ เพศ อายุ และระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 เป็นคำถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F -test : One way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 319 คน

จำแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 31-45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 148 คน (ร้อยละ 46.39) จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 148 คน (ร้อยละ 46.39) จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า หมู่บ้านที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ อาศัยอยู่หมู่ที่ 9 บ้านโนนอำนาจ จำนวน 45 คน (ร้อยละ 14.11)

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านฐานะ ด้านความยุติธรรม ด้านความขยันขันแข็ง ด้านความคิดริเริ่ม และด้านความเสียสละ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านความเชื่อมั่นในตัวเอง และด้านความซื่อสัตย์สุจริต

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีค่าความถี่สูงสุดในแต่ละด้าน ปรากฏดังนี้ ควรมีการแจ้งหนี้สินและทรัพย์สินของนายกเทศมนตรีก่อนและหลังการดำรงตำแหน่ง ควรมีการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหาร ควรบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ควรให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ควรร่วมกิจกรรมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควรเสริมสร้างบุคลิกความเป็นผู้นำให้กับตนเอง ควรทำงานอย่างเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และควรมีงานพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาของประชาชน

อภิปรายผล

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาลมีความเกี่ยวข้องกันในด้านฐานะ ด้านความยุติธรรม ด้านความเสียสละ ด้านความขยันขันแข็ง และด้านความคิดริเริ่ม และเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4 พบว่า ด้านฐานะทางการเงิน อยู่ในระดับมากกว่าด้านอื่นๆ ($\bar{X} = 4.20$) เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 5 พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลนาตาลมีครอบครัวอบอุ่น ($\bar{X} = 4.31$) นายกเทศมนตรีตำบลนาตาลมีความพร้อมด้านฐานะทางการเงิน ($\bar{X} = 4.28$) และนายกเทศมนตรีตำบลนาตาลไม่หวังใช้อำนาจในการสร้างฐานะ ($\bar{X} = 4.02$) แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการคุณลักษณะด้านนี้มากที่สุด

ผลการวิจัยเป็นไปตามแนวคิดของสมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2546 : 29) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลทางความคิดของคนประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่น ปัจจัยทางด้านอายุ ปัจจัยทางด้านเพศ ปัจจัยทางด้านสถานภาพสมรส ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษา ปัจจัยทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านข้อมูลข่าวสาร

ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับอุทิศ แก้วขาว (2543 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรี : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโนนสูง สอดคล้องกับ จิราภา ชินสรนันท์ (2546 : 81) ได้วิจัยเกี่ยวกับทัศนคติต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองลำพูนในปัจจุบันพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองลำพูนในปัจจุบันในเชิงบวก กล่าวคือมีความพึงพอใจมาก สำราญ นวชัย (2546 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเกี่ยวกับ บทบาทของนายกเทศมนตรีกับการตอบสนองความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองลำพูน ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูน สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ในระดับมาก การแสดงบทบาทในการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ จนประชาชนส่วนใหญ่ มีความพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก เกษราภรณ์ วงศ์ก่อ (2550 : 94-101) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อ คุณลักษณะของผู้บริหารส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเมืองหนองคายที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองคายโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน รังสี ขงคะวิสัย (2554 : 64) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ คุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของ ผู้นำทางการเมืองระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คทาเทพ วัตศิริศักดิ์ (2554 : 72) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ ประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (มาก) ไม่สอดคล้องกับ จิรนนท์ สุวรรณห้อย (2549 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่ พึงปรารถนาของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่าประชาชนในจังหวัด ฉะเชิงเทรา พึงปรารถนายนายกเทศมนตรีที่มีคุณลักษณะด้านคุณธรรมมากที่สุด ไม่สอดคล้อง กับสุภชัย เอาะน้อย (2550 : 56-61) ได้ทำการศึกษา ภาวะความเป็นผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ภาวะความเป็นผู้นำของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลในเขตจังหวัดขอนแก่น ภาพรวม ร้อยละ 69.0 (อยู่ในระดับปานกลาง) ไม่ สอดคล้องกับคลังนิตย์ ปักเขตานัง (2553 : 73) ได้ศึกษาภาวะผู้นำของปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนจำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่ อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

1. เพศ ผลการศึกษา พบว่าความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามเพศต่อ คุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม

ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนทั้งเพศชายและหญิง มีความเข้าใจคุณลักษณะของนายกเทศมนตรี ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปในทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ฐานะ การศึกษา ความขยันขันแข็ง และคุณลักษณะอื่นๆ มีความเข้าใจในการทำงานของ นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรี ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเพศโดยรวมไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2546 : 29) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ ส่งผลทางความคิดเห็นของคนประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่น การรับข่าวสารและสื่อสารเป็น สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีความจำเป็นต้องติดต่อข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ความต้องการของคนประสพการณ์และความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะข่าวสาร เป็นปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของมนุษย์ สอดคล้องกับรังสี ขงคะวิสัย (2554 : 64) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของผู้นำทาง การเมืองระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ คณาเทพ วดีศิริศักดิ์(2554 : 72) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามเพศ พบว่าโดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับจิรนนท์ สุวรรณห้อย (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลการเปรียบเทียบ สำหรับต่างเพศกันไม่ทำให้ประชาชนในจังหวัด ฉะเชิงเทราพึงปรารถนาคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีแตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับแสงตะวัน มโยทาร์ (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัย เกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ : สสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครศรีอยุธยา ที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรีแตกต่างกัน

2. อายุ ผลการศึกษา พบว่าความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามอายุ ต่อ คุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์ สามารถทำงานใกล้ชิดกับประชาชนทุกระดับอายุ ทำให้ได้รับการสื่อสารใน

ลักษณะเดียวกันจึงมีความเข้าใจคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปในทางเดียวกัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ด้านอายุโดยรวมไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2546 : 29) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลทางความคิดเห็นของคนประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่น การรับข่าวสารและสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีความจำเป็นต้องติดต่อข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ความต้องการของคนประสพการณ์และความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะข่าวสารเป็นปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของมนุษย์ สอดคล้องกับรังษี ยงคะวิสัย (2553 : 64) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับคชาเทพ วดีศิริศักดิ์ (2554 : 72) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามอายุ พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับแสงตะวัน มโยทาร์ (2547 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา ที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรีแตกต่างกัน ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับจิรนนท์ สุวรรณห้อย (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึงปรารถนาของประชาชน ที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

3. ระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามระดับการศึกษาต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ เป็นไปตามทฤษฎีของออสแคมป์ (Oskamp. 1977 : 119-133) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความคิดเห็น มีดังนี้ เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย (Genetic and physiological factors) ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Direct personal experience) อิทธิพลจากครอบครัว (Parental influence) เจตคติและความคิดเห็นของกลุ่ม (Group determinants of attitude) สื่อมวลชน (Mass media) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถทำงานใกล้ชิดกับ

ประชาชนทุกระดับการศึกษา ทำให้มีทัศนคติต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบล
นาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปในทางเดียวกัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรี
ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ด้านระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับภัทรพร วชิรนิธิไพบูลย์ (2551 : 9-10) กล่าวว่า ความ
คิดเห็นเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และทัศนคติของบุคคล
ต่อสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสถานการณ์ ด้วยการพูด หรือการเขียน โดย
อาศัยพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมที่ได้รับ สอดคล้องกับรังสี ยงคะวิสัย
(2554 : 64) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของผู้นำ
ทางการเมืองระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี
ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับแสงตะวัน มโยทาร์ (2547 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนในเขตเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรีแตกต่างกัน ผลการศึกษาไม่
สอดคล้องกับจิรนนท์ สุวรรณห้อย (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของนายกเทศมนตรีที่พึงปรารถนาของประชาชน ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน

4. หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
ต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม
ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับการเลือกตั้ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาก่อน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเป็น
เทศบาลตำบลก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีอีก แสดงว่านายกเทศมนตรีสามารถ
ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน รวมการเข้าถึงประชาชนทุกหมู่บ้านด้วย ประชาชนทุกหมู่บ้าน
มีความเข้าใจ การทำงาน และคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบลนาตาลไปในทางเดียวกัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรี
ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านหมู่บ้านที่อาศัยอยู่โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับภัทรพร วชิรนิธิไพบูลย์ (2551 : 9-10) กล่าวว่า ความ
คิดเห็นเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และทัศนคติของบุคคล

ต่อสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสถานการณ์ ด้วยการพูด หรือการเขียน โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมที่ได้รับ สอดคล้องกับคทาเทท วดีศิริศักดิ์ (2554 : 72) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตาม หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ต่อคุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่าโดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบล นาตาลอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้นำมา กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตำบล นาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้

1.1 ควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานของตนเองอยู่เสมอ เช่นควรมีการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารงานท้องถิ่น หรือมีการอบรมหลักสูตรด้านการบริหารที่สถาบันต่าง ๆ ได้จัดขึ้น

1.2 ควรแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบเป็นประจำ อย่างน้อยทุกสามเดือนนอกจากนั้น ควรมีการตรวจสอบการควบคุมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดโดยให้ประชาชนที่มีความรู้ด้านการก่อสร้างเป็นผู้ร่วมการควบคุม และให้โอกาสประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นประจำ

1.3 ควรตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเป็นประจำ เพื่อจะให้งานดำเนินตามแผนที่วางไว้

1.4 ควรมีความกล้าในการตัดสินใจเมื่อมีปัญหา เพราะจะสามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม หรือด้านการพัฒนา รวมถึงมีความสุขรอบคอบในการปฏิบัติงาน จะได้ปฏิบัติงานได้ไม่ผิดพลาด

1.5 ควรปรับปรุงการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยส่งเสริมให้มีกรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

เนื่องจากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรี ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าคุณลักษณะด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาสาเหตุ และแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญถึงคุณลักษณะของนายกเทศมนตรี ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของประชาธิปไตย



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY